



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๙๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ตามที่ โรงพยาบาลท่าโรงช้างได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้คะแนนตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กำกับติดตามมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ พบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทาง รวมทั้งมาตรการที่ได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

สตีฟ พงษ์ ภูอินทร์  
(นายรติพรรค ภูอินทร์)  
นักวิชาการพัสดุ

(นางสุชาดา จันทะศรี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสมตั้งใจ พิณแก้ว

(นางสาวสมตั้งใจ พิณแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลท่าโรงช้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิดอาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการมาตรการการ	ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผล
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ - ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลท่า โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
๒	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ - ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลท่า โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้างเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลท่า โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
๔	มาตรการป้องกันการรับสินบนเสด็จเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้างเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลท่า โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	

๕	<p>มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ได้แก่มาตรการการใช้พระราชกฤษฎีกาเบิกค่าตอบแทนมาตรฐานการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการจัดหาพัสดุ</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้างเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ</p>	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ	<p>รอบ ๖ เดือน</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน</p>	
๖	<p>มาตรการการรับส่วนลดพิเศษส่วนลดเศษส่วนสนับสนุนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่เห็นของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้างเรื่องมาตรการการรัฐสนใจพิเศษชนชนชนชนสนับสนุนส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ		
๗	<p>มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้างเรื่องมาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานบริการ</p>	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ		